

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร

และ พัฒนาคู่มือการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร

วันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล จามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร และพัฒนาคู่มือการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก **พ.ศ.ดร.ศิริภรณ์ ศรีไส** อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล **นายศุภมล ศรีสุขวัฒนา** ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายสาธารณสุข และ **นายสมชาย เลี้ยวขวลิต** ที่ปรึกษากองสุขาภิบาลอาหาร กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการประชุม โดยมีภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ทั้งกรมควบคุมโรค ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาลนคร/เมือง/ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๓๕ คน โดยในวันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้ร่วมกันพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการด้านอาหาร เพื่อรองรับกฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร โดยมีมติที่ประชุมเสนอแนะว่า สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ดำเนินการจัดทำ ๑) เครื่องมือ (Checklist) ในการตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร และ ๒) คู่มือคำแนะนำประกอบการตรวจสถานประกอบการด้านอาหาร ให้สอดคล้องกับ (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. และครอบคลุมปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยด้านสุขาภิบาลอาหาร และในวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) คู่มือการขออนุญาตเป็นหน่วยงานจัดการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร เพื่อรองรับ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ การอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. รวมถึงพิจารณาหลักสูตรการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร ให้มีความเหมาะสมสำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานจัดการอบรมสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวนำไปใช้ในการอบรมผู้ประกอบการฯ ต่อไป



สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข